

# สถานีตำรวจภูธรจะนะ

## อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ



### 7 ข้อ ที่ข้าราชการตำรวจพึงปฏิบัติตน "เพื่อรักษาจริยธรรม"

- ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศไทย "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
- "ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย" ตามระเบียบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยความโปร่งใส
- "กล้าตัดสินใจและยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม" กล้าทักท้วงและดำเนินการแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่
- "คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว" ยึดสาธารณชน ส่วนนี้คือส่วนที่เสียสละ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างศักดิ์ศรีให้ต่อประโยชน์สุขแก่สังคม
- "มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน" ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว เที่ยงธรรม ทันต่อสถานการณ์
- "ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ" โดยยึดถือความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ ทั่วถึงส่วนเป็นกลางทางการเมือง
- "ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็น ข้าราชการที่ดี" รักษาภาพลักษณ์ของราชการและความเป็นผู้มีศักดิ์ศรีของข้าราชการ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ยึดถือรักษาเกียรติยศ

ขอบคุณข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษาประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2564  
: [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/204/T\\_0051.PDF](http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/204/T_0051.PDF)

### แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ

## DO'S AND DON'TS

ข้อควรกระทำ	ข้อไม่ควรกระทำ
1 จงรักภักดีต่อประเทศไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	1 กระทำการสิ่งอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิด ความผิดของชาติ ข้อหาจรรยาบรรณที่ผิดกฎหมาย และจงออกให้เสียผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ส่วนตน
2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ไม่ยอมให้ผู้อื่น ใช้ตำแหน่ง แสวงหาผลประโยชน์	2 แสวงหาผลประโยชน์ซึ่งมิชอบในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติยศของราชการหรือผลประโยชน์ส่วนรวม
3 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรม กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย เป็นเพียงหรือรายงานการทุจริตที่พบเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ปล่อยปะละเลย	3 ปกปิดการทุจริต โดยไม่ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ เพิกเฉยต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
4 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความโปร่งใส เสียสละ มีจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	4 อกตัญญูต่อกฎหมาย ใช้ หรือ แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนตน
5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน	5 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ขาดความกระตือรือร้น โปร่งทงไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม ในการให้บริการแก่ประชาชน
6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นกลางทางการเมืองและเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน	6 อกตัญญูต่อหน้าที่ในการปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนรวม
7 ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี รักษาภาพลักษณ์ของราชการและความเป็นผู้มีศักดิ์ศรีของข้าราชการ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ยึดถือและรักษาของประชาชน	7 ประพฤติตนหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ

คุณจริยธรรมและจรรยาบรรณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  
701/701 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองพัฒนามหาชน 10220  
www.jaray.police.go.th

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.นราวี บินแวอารง ผกก.สภ.จะนะ ได้จัดอบรม เรื่อง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการตำรวจ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด